

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2556..

..ขอเจริญคณะศรัทธาญาติโยมที่ได้พากันสร้างสมอบรมคุณงามความดี ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ดีเมื่อคืนนี้ ได้เวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้ฟังเทศน์ฟังธรรม ได้กราบไหว้เคารพสักการะบูชาเป็นบุญเป็นกุศลที่ทุกคนได้กระทำ ผู้ที่มาใหม่ก็ได้ทำคุณงามความดีเอาไว้ก็ไม่ใช่เป็นไร เมื่อเราได้เชื่อมั่นกระทั่งถึงวันสำคัญที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหา เพราะว่าการสร้างคุณงามความดีนั้นเมื่อเราได้ทำไปในวันไหนก็ดีหรือในวันเกิด บางทีก็ยังไม่ถึงวันเกิดบางคนก็ได้ทำบุญก่อน ก็เรียกว่าได้บุญอยู่แล้ว หรือจะเป็นหลังวันเกิดก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมและกาลเวลา ที่เราสามารถจะทำคุณงามความดีได้ ก็ชิงเอา เหมือนกับญาติโยมที่ชิงเอาอาหารการกินจากปากลูกปากหลานมาถวายนี้แหละ ก็ต้องแย่งจากปากลูกปากหลานมาทำบุญทำทานการกุศล เพื่อที่จะได้สร้างสมอบรมคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตน ก็ได้ชวนขวายนกันอย่างนั้น บางคนก็มาใหม่ บางคนก็เป็นคนเก่าอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ ได้พากันเวียนเทียนน้อมระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่ประสูติ นับว่าเป็นคนที่พิเศษ เป็นผู้ที่ได้สร้างสมอบรมบุญบารมีมามาก ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ โชคดีได้มารู้ธรรมปฏิบัติจนถึงทางพ้นทุกข์ และได้นำความพ้นทุกข์ที่พระองค์ได้รับได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจนั้น มาแจกจ่ายแก่พสกนิกรทั้งหลาย แจกจ่ายแก่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย ด้วยความเมตตาของพระองค์ ถ้าเราคิดแล้วในสมัยพระองค์ที่ทรงเหาะเหินเดินอากาศได้ เหมือนกับคนสมัยใหม่นี้ก็คงยังไม่เชื่อว่ามีอย่างนั้นจริงเป็นธรรมดา ต้องนั่งเมตตาภาวนาจนตัวเบาเหมือนสำลิลอยอยู่นั้นแหละ ตอนนั้นถึงจะเชื่อมั่นว่าผู้มีบุญบารมีเหาะเหินเดินอากาศได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องบิน โดยอำนาจของบุญฤทธิ์ ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับทุกวันนี้ ก็เหมือนกับผู้ที่มิสตางค์ก็สามารถซื้อตัวเครื่องบินบินไปบินมา ไม่ได้นั่งรถนั่งเรืออะไรนั่งแต่เครื่องบิน เหตุฉะนั้นก็อาศัยบุญกุศลคุณงามความดีมีเงินใช้จ่ายเป็นค่าตัวเครื่องบินก็เป็นฉนั้นแหละ เหตุฉะนั้นให้พวกเราทั้งหลายให้เชื่อมั่นกระทั่งถึง วันปรินิพพาน คำว่าปรินิพพาน ก็คือสิ้นทุกข์แล้ว เมื่อดับขันธชาติคุณันต์ได้เข้าสู่ปรินิพพานแล้ว ก็ไม่เวียนว่ายในวัฏสงสาร เรียกว่าคนบริสุทธิ์ จิตใจบริสุทธิ์บริบูรณ์ บริสุทธิ์ทั้งอัฐิ เจดีย์ของวัดเรานี้สร้างมาด้วยมือของอาตมาเอง ก็มีช่างมาช่วยบ้างเป็นครั้งคราว การติดแก้วกับพระพุทธรูปนั้นเป็นหน้าที่ของช่าง แต่ทั้งตัวทั้งกำแพงนั้นอาตมาเป็นผู้ทำ เป็นบุญชนิดหนึ่งเมื่อได้ทำแล้ว ไม่เจ็บไม่ป่วยทั้งในพรรษาจึงสำเร็จได้ ก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ในนี้เจ็ดองค์ มีพระโมคคัลลา 6 องค์ พระสิวลี มี 6 องค์ด้วยกัน พระสารีบุตรก็มีหลวงปู่มั่นก็มี สีดอกพิบูล ได้เอามาบรรจุไว้ในเจดีย์ที่เราพากันกราบไหว้เวียนเทียนนี้ แม้จะเป็นเจดีย์ที่เล็กแต่ก็ได้ทำแน่นหนาถาวร เทคอนกรีตไปทั้งตัวเลยทีเดียว มีแต่ก่ออิฐรอบๆเท่านั้น แล้วก็เทคอนกรีตข้างใน เป็นเจดีย์ที่ไม่มีโพรงมีแต่สถานที่ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเท่านั้น

นอกนั้นต้นหมด จนถึงยอดเจดีย์นั้นแหละ เมื่อได้ทำแล้วอาตมาก็คิดว่าเมื่อแผ่นดินไหวก็จะไม่ให้สะทกสะท้าน ส่วนจะตั้งอยู่ได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่ง ผู้ใดเคารพกราบไหว้บูชาอ่อนน้อมนึกระลึกถึง มีเครื่องบรรจุนำเอาไว้ เวลาแสดงปาฏิหาริย์นี้ก็จะเห็นสว่างไสวทั้งวิหารและศาลาหอฉัน ได้ชัดเจน ในเวลา 3 ทุ่มหรือ 4 ทุ่ม ใช้เวลาสี่นาทีหรือห้านาทีก็ดับ ในคราวที่สมัยยังไม่มีไฟฟ้าได้แสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นเกิดแสงสว่างไสว พวกเราทั้งหลายผู้ที่ยังไม่เคยเห็นก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าหากมีบุญบารมีได้มาถือศีลอยู่ที่วัดบางที่ก็อาจจะเห็นได้ แต่คนที่เกี่ยวข้องอยู่ในทุ่งนา เขาเคยเห็นว่า ในเวลาประมาณ 2-3 ทุ่มนี้ เหมือนกับมีไฟเครื่องบิน บางทีก็คิดสามดวง บินไปทางประเทศอินเดีย แล้วเวลาประมาณตี 5 ถึงจะบินกลับเข้ามาในเจดีย์นี้ พวกญาติโยมที่อยู่ข้างล่างเขาเห็นบ่ออยู่ก็มาเล่าให้ฟัง แต่บัดนี้พวกเราทั้งหลายได้ทำคุณงามความดีอะไรทุกอย่าง ก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราที่ได้ทำเอาไว้ ก็อยู่ในจิตใจของตน ว่าเรานี้เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้สร้างคุณงามความดีด้วยอำนาจของกรรม กรรมที่ได้ทำคุณงามความดีก็ได้ปรารถนาเอาไว้ ถ้าหากเกิดชาติใดภพใดอยู่ก็อย่าให้ได้ทุกข์ยากลำบาก ให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ให้อยู่มีความสุขความสบาย ทางร่างกายก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนร่างกาย ให้อยู่มีความสุขทั้งกายและทั้งใจ อันนี้เป็นสิ่งที่เราปรารถนาเอาไว้ เมื่อบุญกุศลอันวยผลให้ก็จะได้รับประโยชน์ในสิ่งที่ตนเองพึงปรารถนาเดี๋ยวนี้ถ้าหากเรามีคุณงามความดีแล้ว ก็ให้ตั้งจิตแผ่เมตตาเวลารับพรจากพระเจ้าพระสงฆ์ แผ่เมตตาไปทั่วโลกดี ที่สุด ใจจะชุ่มชื่นเบิกบาน..